



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้เสร็จสิ้นลงแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก หรือหากมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ขึ้นจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรดังนี้

๑. ผู้นั้นสละสิทธิที่จะเข้ารับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาที่กำหนด จะยกเลิกการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ขึ้นและจะเรียกผู้ที่อยู่ลำดับถัดไปแทน
๓. ผู้นั้นมีเหตุทำให้ไม่อาจเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จะยกเลิกการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ขึ้นและจะเรียกผู้ที่อยู่ลำดับถัดไปแทน

หากปรากฏว่าภายหลังว่าผู้สอบสมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ก็จะไม่สิทธิได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งได้รับราชการเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายวินัย แป้นชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๑	นางสาวทิพย์สุดา เทศโล

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๑	นางสาวราตรี แก้วไสตร

(ลงชื่อ)



(นายวินัย แป้นชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง